

## KẾ HOẠCH

### Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Bộ Y tế phát động và Công văn số 799/SYT-TCCB, ngày 25/3/2020 của Sở Y tế Bình Định.

Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn phát động phong trào thi đua đặc biệt “**Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19**” nhằm kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong Ngành Y tế huyện nhà phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch với nội dung sau:

1. Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “**Lương y như từ mẫu**”, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Ngành Y tế Hoài Nhơn không quản ngại khó khăn, vất vả, thiết thời tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm chống dịch như chống giặc với khẩu hiệu: “**Chủ động ngăn ngừa – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng nhanh gọn – Đập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh**”. Tăng cường tuyên truyền, vận động về tình hình dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và mọi người dân thực hiện nghiêm túc Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại nơi làm việc, các văn bản chỉ đạo và các khuyến cáo khác của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Chuẩn bị tốt nhất tinh thần, nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát tại địa phương, bảo đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng; thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người bệnh, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc Covid-19; vượt qua khó khăn để tận tâm, tận lực và nhiệt huyết trong khám chữa và điều trị người bệnh, mỗi cán bộ y tế xác định là một chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời là truyền thông viên phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cách ly tại cơ sở y tế khi tiếp xúc gần, điều trị bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho gia đình, địa phương nơi cư trú.

**3. Khoa Kiểm soát bệnh tật:** Chủ động điều tra dịch tễ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tại địa phương bám sát địa bàn để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, trường hợp nghi ngờ tiến hành giám sát, cách ly, khoanh vùng gọn và dập dịch kịp thời theo quy định. Rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ và có các biện pháp cụ thể đối với mọi người đã đến và đi qua các vùng, địa phương, các nước có dịch.

Phối hợp mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, công tác dân số... tại các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân, chú trọng các trường hợp người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm. Quan tâm chăm sóc các đối tượng yếu thế trong xã hội theo phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau.

**4. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn:** Chuẩn bị sẵn sàng con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng đón tiếp sàng lọc, phân luồng, phân tuyến, điều trị người bệnh theo hướng dẫn. Luôn nêu cao cảnh giác đối với các trường hợp nghi ngờ, thực hiện triệt để cách ly, các biện pháp phòng lây chéo trong bệnh viện. Quan tâm chăm sóc người bệnh nói chung và các đối tượng yếu thế trong xã hội nói riêng theo phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau.

**5. Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn** kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Đơn vị, y tế tư nhân, mọi người dân trên địa bàn huyện Hoài Nhơn cùng đoàn kết, cùng hành động vì mục đích cao cả là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Các khoa, phòng, trạm y tế tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời phát hiện các tấm gương sáng, những điển hình tốt, những việc làm hay, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng, biểu dương; ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực, lợi dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “**Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19**”, đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn chủ động triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế Bình Định (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị thuộc TTYT;
- Lưu: VT, TCHC .

**GIÁM ĐỐC**  
(Đã ký)

**Trần Hữu Vinh**